



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ศธ.ตั้ง"แพนเค้ก-เชียร์-วิน"ทูตการศึกษาแฉงปัญหาหัวใจ

ศธ.ตั้งดารา นักแสดงวัยเรียนทั้ง"แพนเค้ก" "เชียร์" "พลอย" ชิดจันทร์ "วิน" "เป็ก" "เชน" เป็น "ทูตการศึกษา" ทำหน้าที่สื่อสารเยาวชนวัยเดียวกันยามมีปัญหา

(5มิ.ย.) นายวัฒนา ช่างไฟระเระ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ได้คัดเลือกดารา นักแสดงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกประเภท รวมทั้ง กศน. มาเป็น "ทูตการศึกษา" ทำหน้าที่แทน ศธ. ในการชี้แจง สื่อสารกับเด็กวัยเดียวกันเมื่อเกิดปัญหาของเยาวชนขึ้นมา อย่างเช่น ปัญหาเด็กฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ เพราะเชื่อว่า เด็ก ๆ จะสนใจ ฟังและเชื่อคำพูดของคนวัยเดียวกันมากกว่า ฟังผู้ใหญ่ชี้แจง

**โฆษกศธ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ให้ 5 องค์กรหลักของ ศธ. หาตัวทูตศึกษามาอย่างน้อย 2 คนต่อระดับการศึกษา แต่อาจมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น ได้ติดต่อไปยังนักแสดง ที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นทูตการศึกษา ในนามของ สกอ.แล้วจำนวน 6 คนจาก 3 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ น.ส.ชิดจันทร์ รุจิพรรณ หรือ "พลอย" คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายผลิดโชค อายนบุตร หรือ "เป็ก" คณะดุริยศิลป์สากล เอก Voice 2.ม.เกษตรศาสตร์ คือ นายธาวิณ เยาวพลกุล หรือ "วิน" คณะวิศวกรรมศาสตร์ และน.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ หรือ "แพนเค้ก" คณะมนุษยศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือนายธนา ลิ้มปายารยะ หรือ "เชน" และน.ส.ทิฆัมพร ฤทธิธำภินันท์ หรือ "เชียร์" คณะสังคมสงเคราะห์**

"ทั้งหมดตอบรับด้วยความสมัครใจ ซึ่งในวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 11.00 น. จะเปิดตัวทั้ง 6 คนนี้ และทูตการศึกษาของระดับการศึกษาอื่น ๆ ที่ สกอ. และได้หารือกันว่าผู้ที่จะมาเป็นทูตศึกษานั้น เรามหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนควรมีคะแนนกิจกรรมพิเศษที่ทำเพื่อสังคมให้แก่เด็ก เชื่อว่าการที่ได้นักแสดงเหล่านี้มาเป็นทูตการศึกษาจะเป็นสิ่งดี เพราะนักแสดงถือเป็นแบบอย่างของเยาวชน เป็นบุคคลที่อยู่ในความสนใจและอยากให้ เป็นแบบอย่าง" นายวัฒนา กล่าวและว่า

นอกจากนี้ ได้ฝาก สกอ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประกวดการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุดมาเผยแพร่ให้แก่ทุกสถาบันด้วย